

Số: /BC-STNMT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra về bảo vệ môi trường, đất đai đối với các cơ sở dẫn dụ chim yến (còn gọi là nhà yến) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Công văn số 3768/UBND-NN ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường, đất đai đối với các cơ sở dẫn dụ chim yến theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả như sau:

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Ngày 09/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2578/STNMT-TTr gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu rà soát, thống kê số lượng nhà yến trên địa bàn quản lý để làm cơ sở phục vụ cho công tác kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 05/10/2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1196/QĐ-STNMT về việc thành lập Tổ kiểm tra nhà yến trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ngày 06/10/2021 Tổng Thanh tra Chính phủ có Công văn số 1785/TTCP-KHTH gửi Chánh Thanh tra các tỉnh yêu cầu rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Ngày 07/10/2021, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh có Công văn số 579/TTr-VP yêu cầu rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết, không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiên kiểm tra sang hậu kiểm tra.

Thực hiện chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh, do đó trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tổ chức kiểm tra thực tế tại các nhà yến trên địa bàn cấp huyện. Tuy nhiên, để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa có cơ sở số liệu tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh nắm chỉ đạo quản lý về công tác bảo vệ môi trường, đất đai đối với các nhà yến trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2947/STNMT-TTr ngày 12/10/2021 về việc đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát

báo cáo tình hình hoạt động của các nhà yến trên địa bàn quản lý, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Do quá thời hạn quy định yêu cầu báo cáo mà UBND cấp huyện chưa báo cáo đầy đủ. Ngày 09/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có Công văn số 3236/STNMT-TTr về việc đôn đốc Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát báo cáo tình hình hoạt động của các nhà yến trên địa bàn quản lý theo tinh thần tại Công văn số 2947/STNMT-TTr ngày 12/10/2021 nêu trên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả rà soát, tổng hợp báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Theo số liệu rà soát, tổng hợp báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố thì đến thời điểm hiện tại, tổng số lượng nhà yến trên địa bàn tỉnh là: **542** nhà yến, các nhà yến tự phát trong Nhân dân, phần lớn là kết hợp giữa xây dựng mới hoặc coi nới nhà ở (tầng dưới) với việc dẫn dụ chim yến (tầng trên) để khai thác tổ yến. Cụ thể số lượng nhà yến phát sinh đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh như sau:

STT	Huyện, thị xã, thành phố	Số lượng nhà yến
1	Thành phố Trà Vinh	112
2	Huyện Trà Cú	107
3	Huyện Châu Thành	75
4	Huyện Duyên Hải	64
5	Thị xã Duyên Hải	55
6	Huyện Càng Long	53
7	Huyện Tiểu Cần	41
8	Huyện Cầu Ngang	18
9	Huyện Cầu Kè	17
Tổng		542

- Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Chủ yếu phản ánh của người dân về tiếng ồn từ thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến (thành phố Trà Vinh 29 trường hợp phản ánh, thị xã Duyên Hải 29 trường hợp, huyện Châu Thành 02 trường hợp, huyện Tiểu Cần 01 trường hợp). Kết quả xử lý của địa phương: xử lý ở mức độ

kiểm tra và nhắc nhở đối với chủ cơ sở, chưa áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

- Về lĩnh vực sử dụng đất đai: Sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất là **235/542** nhà yến; còn lại **307/542** nhà yến chưa phù hợp với kế hoạch sử dụng đất; Thời điểm xây dựng: **402/542** nhà yến được xây dựng trước ngày 05/3/2020 (Mốc thời gian có hiệu lực thi hành đối với Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi); **140/542** nhà yến được xây dựng sau ngày 05/3/2020; Về loại đất: **329/542** nhà yến đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; còn lại **213/542** nhà yến xây dựng trên đất nông nghiệp (chưa chuyển mục đích sử dụng đất, như đất vườn cây lâu năm, đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất cây lá dứa nước, ...).

2. Kết quả kiểm tra thực tế:

Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 07/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế về công tác bảo vệ môi trường và việc sử dụng đất đai tại **28** nhà yến trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, kết quả như sau:

*** Về công tác bảo vệ môi trường:**

- Tình hình phát sinh chất thải rắn và biện pháp xử lý: Chủ yếu là phân yến, qua kiểm tra thực tế thì số lượng phân yến tại các nhà yến là không nhiều, cơ sở thu gom phân yến nhiều nhất là khoảng **40** kg/tháng. Chủ cơ sở tự thu gom và xử lý bằng cách tận dụng để bón cho cây trồng trong vườn.

- Tình hình phát sinh nước thải và biện pháp xử lý: Phần lớn các nhà yến đều sử dụng nước bằng hệ thống phun sương để duy trì nhiệt độ và độ ẩm cho nhà yến, cơ sở sử dụng nước nhiều nhất là khoảng **12** m³/tháng (có nhà yến không sử dụng nước phun sương để làm mát). Do sử dụng hệ thống phun sương chuyên dụng nên không có phát sinh nước chảy tràn. Do đó, hoạt động dẫn dụ chim yến của các cơ sở không làm phát sinh nước thải.

- Tình hình phát sinh tiếng ồn trong quá trình dẫn dụ: Chủ cơ sở dùng thiết bị loa phát âm thanh để dẫn dụ chim yến. Thời gian phát hàng ngày khoảng từ 05 giờ đến khoảng 20 giờ, đa số các cơ sở phát liên tục trong ngày kể cả thời gian buổi trưa (từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30). Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa như sau: có **22/28** nhà yến phát với cường độ âm thanh **trên** 70 dBA, có trường hợp phát với cường độ cao trên 90 dBA; **02/28** nhà yến phát với cường độ âm thanh dưới 70 dBA; **04/28** nhà yến không đo được cường độ âm thanh do tại thời điểm kiểm tra loa phát bị hỏng hoặc không có thiết bị để di chuyển đến vị trí gần miệng loa.

*** Về việc sử dụng đất đai:**

- Có **16/28** nhà yến được xây dựng trên đất ở (thuộc khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư), hình thức hoạt động thường là tầng dưới để ở, tầng trên (một số trường hợp coi như thêm tầng trên) dùng để dẫn dụ và nuôi chim yến;

- Có **12/28** nhà yến được xây dựng trên đất nông nghiệp (thuộc khu vực nông thôn), hình thức hoạt động là tầng dưới để ở còn tầng trên dùng để dẫn dụ và nuôi chim yến, cũng có trường hợp xây dựng chỉ dùng để nuôi chim yến (không có ở).

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN:

Trước tình hình hoạt động nuôi chim yến diễn ra ngày càng phổ biến trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên về công tác quản lý còn khó khăn trong việc xác định loại hình chăn nuôi chim yến có phải là loại hình “chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung” hay không, nên chưa có cơ sở hướng dẫn việc thực hiện thủ tục môi trường theo quy định.

Do đó, ngày 10/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2581/STNMT-QLMT gửi Tổng cục Môi trường đề tháo gỡ một số khó khăn trong việc xác định loại hình chăn nuôi chim yến nhằm làm cơ sở hướng dẫn việc thực hiện thủ tục môi trường cho các cơ sở dẫn dụ chim yến trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Ngày 19/10/2021, Tổng cục Môi trường có văn bản phúc đáp tại Công văn số 3034/TCMT-CPTTr về việc xác định thủ tục môi trường đối với loại hình dẫn dụ chim yến (nhà yến). Cụ thể như sau:

- Loại hình “chăn nuôi, chăm sóc động vật hoang dã tập trung” được quy định tại số thứ tự 71 Phụ lục II phần Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (Nghị định số 40/2019/NĐ-CP). Theo quy định này, loại hình dẫn dụ chim yến thuộc trường hợp này khi đáp ứng cả 03 điều kiện sau đây: (i) là loại hình chăn nuôi; (ii) chim yến là động vật hoang dã; và (iii) thực hiện với quy mô chăn nuôi tập trung.” Do đó cần tham khảo thêm quy định về chăn nuôi để có căn cứ áp dụng phù hợp đối với trường hợp này.

- Ngoài ra tại khoản 11 Điều 11 và số thứ tự 104 Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có quy định định lượng cụ thể đối với trường hợp dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Trong trường hợp dự án dẫn dụ chim yến không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, chủ dự án vẫn phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định khác về BVMT trong quá trình vận hành dự án như: thu gom, xử lý, quản lý nước thải, khí thải phát sinh (nếu có) đạt quy chuẩn kỹ thuật; quản lý chất rắn theo quy định; kiểm soát, giảm thiểu tiếng ồn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật cho phép; ...

Đồng thời, ngày 09/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về việc Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 6910/UBND-NN về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành vào **ngày 01/01/2022** và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, ngày 23/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Hướng dẫn số 01/HD-STNMT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện điểm a Mục 3 của Công văn số 6910/UBND-NN ngày 30/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; Theo đó, Sở đã hướng dẫn cụ thể quy định về công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động của các cơ sở nuôi chim yến (Nhà yến).

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Qua kết quả rà soát và kiểm tra nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận xét như sau:

- Về môi trường:

+ Đối với chất thải rắn, nước thải: Trong quá trình chăn nuôi có phát sinh chất thải rắn, chủ yếu là phân yến nhưng số lượng ít nên chủ cơ sở tự thu gom xử lý bằng cách bón cho cây trồng trong vườn. Không có phát sinh nước thải trong việc nuôi chim yến do chủ cơ sở chỉ sử dụng nước bằng hệ thống phun sương chuyên dụng để duy trì nhiệt độ và độ ẩm cho nhà yến nên không có nước chảy tràn và không phát sinh nước thải. Chưa có thông tin phản ánh của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường đối với chất thải rắn, nước thải từ hoạt động của các nhà yến. Tuy nhiên, đối với những trường hợp nuôi trong khu dân cư, đô thị thì ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và yếu tố môi trường.

+ Đối với tiếng ồn phát sinh trong quá trình dẫn dụ chim yến: Qua kiểm tra thực tế tại 28 nhà yến cho thấy đa số nhà yến phát với cường độ âm thanh trên 70 dBA, có trường hợp phát trên 90 dBA. Việc phát loa cả trong khu vực đô thị và khu vực đông dân cư, mặc dù theo quy định của pháp luật không cho phép phát loa tại những khu vực này, cụ thể tại điểm đ khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP quy định: *“Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh”*. Như vậy, việc chủ cơ sở sử dụng loa phóng phát âm thanh trong khu dân cư, cách khu dân cư dưới 300m là vi phạm pháp luật. Mặc dù đã có thông tin phản ánh của người dân và địa phương có kiểm tra, nhắc nhở đối với chủ cơ sở nhưng chưa có trường hợp nào xử phạt vi phạm hành chính để răn đe theo quy định tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2021), cụ thể tại Điều 27 có quy định:

“1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m hoạt động trước ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định (Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A), trừ trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh);

b) Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định (Thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh).

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học”

- Về đất đai:

+ Kết quả kiểm tra cho thấy việc sử dụng đất đai **chưa phù hợp** với kế hoạch sử dụng đất và chưa chuyển mục đích sử dụng đất diễn ra còn nhiều.

+ Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP quy định: “*Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên trạng, không được coi mới*”. Như vậy, theo quy định này thì kể từ ngày 05/3/2020 nhà yến xây mới phải nằm trong “*Vùng nuôi chim yến do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập*” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định này. Tuy nhiên, kết quả rà soát thì số lượng nhà yến phát sinh sau ngày 05/3/2020 đến trước khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 “*Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh*” còn nhiều (140/542 nhà yến). Từ đó, cho thấy UBND cấp huyện và xã còn chưa quan tâm đúng mức trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

+ Kết quả kiểm tra, rà soát về loại đất có 329/542 nhà yến đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; còn lại 213/542 nhà yến xây dựng trên đất nông nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và phải bị xử phạt theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

2. Kiến nghị:

Từ kết quả kiểm tra và nhận xét nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

2.1. Về lĩnh vực môi trường:

- Về thủ tục môi trường, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải và xử lý tiếng ồn:

Theo quy định hiện hành thì loại hình dự án nuôi chim yến không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng chủ cơ sở phải đăng ký môi trường theo quy định (*Trường hợp dự án đầu tư khi đi vào vận hành không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m³/ngày, khí thải dưới 50 m³/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương thì được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP*). Việc đăng ký môi trường, xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải và xử lý tiếng ồn trong hoạt động nuôi chim yến thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-STNMT ngày 23/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về tiếng ồn:

Có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi chim yến thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc sử dụng loa phóng phát âm thanh, nếu cơ sở không chấp hành thì kiểm tra xử lý như sau:

+ Đối với các nhà yến thuộc khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND, kiểm tra xử lý chủ cơ sở nuôi chim yến vi phạm pháp luật (khu vực không được phép phát loa) theo khoản 1 Điều 27 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi;

+ Đối với các nhà yến thuộc vùng nuôi chim yến quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND, kiểm tra xử lý chủ cơ sở nuôi chim yến vi phạm pháp luật (phát loa vượt mức tối đa cho phép và phát ngoài khoảng thời gian theo quy định) theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

2.2. Về lĩnh vực đất đai:

- Đối với các nhà yến **thuộc khu vực không được phép chăn nuôi** quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND:

+ Có hình thức tuyên truyền với các chủ nhà yến đến trước ngày 01/01/2025 phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp theo khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND.

+ Xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về đất đai (xây dựng nhà yến trên đất nông nghiệp) theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ) và xem xét áp dụng Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng

loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

- Đối với các nhà yến **thuộc vùng nuôi chim yến** được quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Nếu phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì tiến hành xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022), sau đó áp dụng Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh cho tồn tại và yêu cầu chủ cơ sở chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định;

+ Nếu không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất thì xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về đất đai theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022) và áp dụng Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 để xem xét áp dụng mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra về bảo vệ môi trường, đất đai đối với các cơ sở dẫn dụ chim yến (còn gọi là nhà yến) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP.UBND tỉnh;
- BLĐ Sở;
- Lưu: VT, TKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tuấn